



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต Email: toronto@thaitrade.ca

ที่ ๐๙๐๑๐/๕๑๒

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗ (การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา)

เรียน เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

ความเห็น/คำสั่ง

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ให้ความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางการจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗ (การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ/เว็บไซต์ของ สอท. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสอท. รายละเอียดทราบแล้ว นั้น

สคต. โทรอนโต ขอขอบคุณ สอท. สำหรับความอนุเคราะห์ข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สคต. ได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗ (การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา) โดยวิธีคัดเลือก มาถึงขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สคต. โทรอนโต ขอความอนุเคราะห์ สอท. พิจารณาประกาศผู้ชนะการจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗ (การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา) ตามเอกสารแนบ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ/เว็บไซต์ของ สอท. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสอท. ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววิวรรณ ศรีริบสุข)

กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗
(การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา)
โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ได้มีการจัดจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Thai SELECT ในแคนาดา ปี ๒๕๖๗ (การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันสอนทำอาหารที่มีชื่อเสียงในแคนาดา) โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท QP๙๒๕ Trading Corp. เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๐.๐๐ เหรียญแคนาดา (สองหมื่นสามพันห้าร้อยเหรียญแคนาดาถ้วน) หรือ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๖,๔๑๒.๑๙ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววิวรรณ ศรีรับสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครโทรอนโต